

Số: 38/2024/CV-AMV  
V/v: báo cáo giải trình diện  
cảnh báo

Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2024

**Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (HNX)**

Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang Thiết bị Y tế Việt Mỹ (gọi tắt là “Công ty”) nhận được Quyết định số 246/QĐ-SGDHN của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành ngày 03/04/2024 về việc đưa vào diện bị cảnh báo do tổ chức kiểm toán có ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023. Công ty xin được giải trình, báo cáo:

**1. Ý kiến kiểm toán ngoại trừ:** “Theo thuyết minh số 5, đến thời điểm 31/12/2023, tại Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ, số dư ứng trước cho nhà cung cấp tại một số công ty con đã quá hạn giao hàng nhưng vẫn chưa được giao hàng như thỏa thuận hợp đồng (Dư nợ trả trước cho người bán tại các công ty con: Công ty CP Phòng khám Hà Đông, Công ty CP Phòng khám Việt Trì, Công ty CP Phòng khám kỹ thuật cao Gia Lâm, Công ty CP Phòng khám Hòa Bình, Công ty CP Phòng Khám Medicare Hậu Giang, Công ty CP Phòng Khám Medicare Cần Thơ, Công ty CP Phòng Khám Medicare Ngã Bảy, Công ty CP Phòng Khám Medicare Sóc Trăng), tổng số tiền trả trước cho khách hàng đã quá hạn giao hàng nhưng chưa được giao hàng là: 399.840.000.000 VND

Bằng các thủ tục kiểm toán thông thường, chúng tôi không xác định được khả năng thu hồi của các khoản nợ phải thu nêu trên.”

**Giải trình nguyên nhân:** Do ảnh hưởng của những yếu tố khách quan như: từ đầu mỗi nhà sản xuất, nhà cung cấp hàng hóa, thủ tục nhập khẩu những mặt hàng đặc thù phục vụ lĩnh vực chuyên môn có sự thay đổi bất khả kháng so với kế hoạch khi các bên ký kết hợp đồng dẫn tới tiến độ giao hàng không như thống nhất ban đầu.

**Phương án khắc phục:** Mặc dù chưa nhận được hàng, nhưng các hợp đồng vẫn đang tiếp tục thực hiện. Do Công ty vẫn giữ nguyên các chiến lược kinh doanh, tiếp tục triển khai các dự án nên cần hàng hóa đặc thù từ các nhà cung cấp đã ký kết hợp đồng. Công ty đang quyết liệt thúc đẩy việc giao hàng của các đối tác, kết hợp đàm phán để giảm giá mua và các vấn đề về bồi thường thiệt hại do chậm giao hàng. Bên cạnh đó công ty cũng đã có một số các phương án để đảm bảo về yếu tố trên.

**2. Ý kiến kiểm toán ngoại trừ:** “Tại thời điểm 31/12/2023, giá trị hàng tồn kho là phần mềm các loại là: 140.080.690.416 VND (Trong đó hàng tồn kho là phần mềm không có biến động trong năm là: 99.965.521.616 VND). Các hàng tồn kho này được tồn từ nhiều năm chưa được đưa vào sử dụng. Bằng các thủ tục kiểm toán thông thường chúng tôi không ước tính được giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho.”

**Giải trình nguyên nhân:** Hàng tồn kho là phần mềm được công ty nhập về để triển khai thực hiện hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh y tế thay cho việc in phim theo các nội

